



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงเรียนบางจาก(นาคเอนอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพระโขนง โทร ๐๒ ๓๓๑ ๗๙๒๖

ที่ กท ๔๙๑๑.๐๑/๓๒๘

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงเรียนบางจาก(นาคเอนอุปถัมภ์) ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางจาก(นาคเอนอุปถัมภ์) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด มาเพื่อโปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. นำลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร(www.bangkok.go.th)
๒. ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน และนำลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.bangkok.go.th/prakhanong) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
๓. ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวปรางค์ธิดา นาเจริญ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางจาก(นาคเอนอุปถัมภ์)



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางจาก(ภาค
เหนืออุปลัมภ์)ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนบางจาก (ภาคเหนืออุปลัมภ์) ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนบางจาก(ภาคเหนืออุปลัมภ์)ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางจาก(ภาคเหนืออุปลัมภ์) ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ภัทรฟู๊ดส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,
ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๐๑๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นางสาวปราจันธิดา นาเจริญ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางจาก(ภาคเหนือ
อุปลัมภ์)

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร